

BÁO CÁO

**Tình hình phát triển KT-XH; công tác CCHC; giải quyết đơn thư KNTC;
bảo đảm TTATGT; công tác bồi thường GPMB thực hiện các công trình
trọng điểm tháng 10; nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2018**

I. Tình hình phát triển Kinh tế - Xã hội

1. Về phát triển Kinh tế

- *Về nông nghiệp*: Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn và các đơn vị sự nghiệp sơ kết sản xuất vụ mùa 2018, chuẩn bị kế hoạch sản xuất vụ đông xuân 2018 - 2019; đồng thời, quan tâm thực hiện tốt việc chăm sóc và phòng trừ các đối tượng sâu bệnh hại trên cây trồng vụ mùa và cây ăn quả. Tiếp tục thu hoạch cây hàng năm vụ mùa, giải phóng đất để sản xuất vụ đông 2018. Tăng cường công tác giám sát dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, kiểm dịch, kiểm tra vệ sinh thú y, công tác vệ sinh tiêu trùng khử độc cho đàn vật nuôi. Trong tháng không có dịch bệnh xảy ra.

- *Về lâm nghiệp*: Quan tâm chỉ đạo các xã, thị trấn phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng, PCCR trong mùa hanh khô.

- *Về công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và Thương mại, dịch vụ*: Tiếp tục chỉ đạo rà soát, chấn chỉnh hoạt động của các cơ sở sản xuất gỗ, băm gỗ trên địa bàn huyện đảm bảo theo quy định của pháp luật.

- *Về thu - chi ngân sách*: Trong tháng thu ngân sách 37.831.113 nghìn đồng, tổng chi ngân sách huyện ước thực hiện 39.876.365 nghìn đồng.

- *Về quản lý thị trường*: Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát nhóm hàng, dịch vụ; kinh doanh các mặt hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

- *Về giao thông, xây dựng*: Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện cứng hóa đường GTNT theo Nghị quyết 18/2017/NQ-HĐND của HĐND huyện với Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Bắc Giang (trong tháng đã cứng hóa được 20 Km, nâng tổng số từ đầu năm cứng hóa được 49 Km; cung ứng xi măng: 11.600 tấn; thanh toán kinh phí hỗ trợ xi măng theo Nghị quyết 06/NĐ-HĐND tỉnh: 6.626.000.000 đồng)

- *Về tài nguyên - môi trường*: Chỉ đạo tăng cường công tác quản lý đất đai, làm tốt công tác quản lý môi trường trên địa bàn huyện ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Trong tháng cấp giấy chứng nhận QSD đất lần đầu cho 59 hộ gia đình, cá nhân với diện tích là 52.145,4 m²; cấp đổi 16 giấy chứng nhận QSDĐ với diện tích 52.145,4 m²; cấp 124/127 GCN với tổng diện tích 13.695,6 ha. Rà soát, lập danh mục các công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất năm 2019 khoảng 190 ha.

2. Về Văn hóa - Xã hội

- Về giáo dục và đào tạo: Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện; các trường trên địa tập trung xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học mới, xác định rõ nhiệm vụ, mục tiêu và có những giải pháp cụ thể để thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm của năm học. Phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, Hội Khuyến học của huyện và địa phương... vận động quyên góp quần áo, sách, vở, cặp sách, xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, thực hiện yêu cầu “3 đủ” (đủ ăn, đủ quần áo, đủ sách vở...) đối với học sinh.

- Về công tác y tế, dân số - KHHGD: Tiếp tục chỉ đạo Phòng Y tế, Trung tâm Y tế dự phòng huyện và các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, đẩy mạnh phòng, chống, giám sát dịch thường xuyên. Trong tháng trên địa bàn huyện không có dịch. Công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình tiếp tục được quan tâm, chỉ đạo.

- Về văn hóa, thông tin, thể thao: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và các hoạt động thể thao nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn⁽²⁾. Đồng thời, tiếp tục quan tâm hoạt động bảo tồn, phát huy các giá trị di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt gắn với phát triển du lịch.

- Về chính sách xã hội: Tiếp tục quan tâm chỉ đạo công tác lao động, việc làm, đào tạo nghề; công tác giảm nghèo, bảo trợ xã hội⁽³⁾. Thực hiện tốt việc giải quyết chế độ đối với người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng. Xây dựng kế rà soát, thống kê hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện; thành lập BCD, tổ giúp việc BCD rà soát thống kê hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018.

II. Công tác Cải cách hành chính

Công tác CCHC tiếp tục được quan tâm, chỉ đạo. Việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông được duy trì và hoạt động hiệu quả giữa các phòng, cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn; thực hiện tốt việc tiếp nhận, trả kết quả tại bộ phận TN&TKQ huyện, xã, thị trấn⁽⁴⁾. Tăng cường kiểm tra giám sát hoạt động của bộ phận TN&TKQ cấp huyện, cấp xã qua hệ thống camera giám sát; đồng thời, tổ chức kiểm tra đột xuất việc thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của UBND huyện. Công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục được quan tâm.

⁽²⁾ Trong tháng, Đài TT-TH thực hiện 27 chương trình phát thanh với 385 tin bài, 04 chương trình truyền hình điện tử với 10 video clip, 55 tin bài... duy trì trên các lĩnh vực. Tổ chức Đoàn vận động viên tham gia Giải Cầu lông các nhóm tuổi tỉnh Bắc Giang lần thứ XXIII, năm 2016, kết quả: 03 giải Nhất, 01 giải Nhì và 02 giải Ba.

⁽³⁾ Chi trả chế độ ưu đãi hàng tháng cho 1.524 đối tượng người có công với tổng số tiền 2,7 tỷ đồng; chi trả chế độ ưu đãi hàng tháng cho 3.420 đối tượng BTXH với tổng số tiền là 1,2 tỷ đồng.

Tổ chức các hoạt động nhân dịp Tết Trung thu năm 2018 (thành lập 11 đoàn đi thăm và tặng quà cho trẻ em tại 22 trường học trên địa bàn, trị giá 33.000.000 đồng, tặng 42 suất quà cho trẻ em đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa huyện, trị giá 4.200.000 đồng). Phối hợp với Quỹ BTTE tỉnh cấp 20 chiếc xe đạp cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn; phối hợp với Sở Lao động -TB&XH tỉnh tặng 100 suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trị giá 30.000.000 đồng; thăm và tặng 351 suất quà trị giá 70.200.000đ cho cụ cao niên trên 90 tuổi.

⁽⁴⁾ Kết quả giải quyết TTHC tại bộ phận một cửa các cấp như sau:

- Cấp huyện đã tiếp nhận 402 hồ sơ (đã giải quyết 263 hồ sơ; trả quá hạn 04 hồ sơ; đang giải quyết 103 hồ sơ; từ chối, hủy 33 hồ sơ; tạm dừng để thực hiện NVTC 03 hồ sơ), tỷ lệ giải quyết đúng hạn đạt 98,48%.

- Cấp xã đã tiếp nhận 2.767 hồ sơ (đã giải quyết 2.733 hồ sơ; trả quá hạn 03 hồ sơ; đang giải quyết 20 hồ sơ; từ chối 14 hồ sơ), tỷ lệ giải quyết đúng hạn 99,89%.

III. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo

Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; tình hình tiếp dân ổn định, không có khiếu kiện phức tạp xảy ra ⁽⁵⁾. Tiếp tục đơn đốc các đơn vị thực hiện dứt điểm các kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra.

IV. Tình hình ANTT, TTATGT trên địa bàn

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong tháng ổn định, không có vấn đề phức tạp nảy sinh. Trong tháng xảy ra 11 vụ (*phạm pháp hình sự xảy ra 01 vụ; tai nạn xã hội và các vi phạm khác xảy ra 10 vụ*); có 21 giáo dân trong hội “Lòng chúa thương xót” thuộc giáo xứ Yên Cư - Tân Sở tổ chức thuê 01 xe ô tô 50 chỗ vào gặp linh mục Trần Đức Long tại Nhà Bè - TP.Hồ Chí Minh để nghe giảng, làm lễ chứng và cầu nguyện (*người đứng đầu tổ chức đi là ông Nguyễn Quang Vinh, sinh năm 1959 ở Yên Cư - Tân Sở*), hiện chưa phát hiện vấn đề gì phức tạp.

Chỉ đạo Công an huyện huy động lực lượng CSGT, cảnh sát khác, công an xã tập trung cao thực hiện công tác tuần tra, kiểm soát; mở các đợt cao điểm tổng kiểm tra xử lý vi phạm vào các giờ cao điểm ⁽⁶⁾. Trong tháng xảy ra 04 vụ TNGT làm chết 01 người, bị thương 05 người (*số liệu tính từ 16/9 đến 15/10/2108*).

V. Công tác GPMB một số dự án trọng điểm

Tiếp tục chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, UBND các xã, thị trấn có dự án, chủ đầu tư, nhà thầu đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và triển khai giai các dự án như: Khu dân cư mới thị trấn Cầu Gò (*đã thực hiện ký xong biên bản kiểm kê hiện trạng đối với các hộ, hiện đang khảo sát để điều chỉnh giá đền bù đất ở, đất vườn, ao liền kề đất ở và xây dựng phương án tái định cư theo quy định*); Khu dân cư mới thị trấn Bồ Hạ (*đã kiện toàn xong Hội đồng bồi thường GPMB huyện và ký kết hợp đồng thuê đơn vị tư vấn thực hiện việc GPMB để triển khai tiếp dự án*); Khu dân trung tâm xã Xuân Lương (*đã xây dựng xong phương án bồi thường, GPMB và thực hiện niêm yết công khai, xin ý kiến nhân dân về phương án bồi thường GPMB*); Khu dân cư số 1 thuộc Khu dân cư trung tâm xã Phồn Xương (*đã lập xong dự thảo phương án bồi thường, GPMB sau khi điều chỉnh, và tiếp tục thực hiện xin ý kiến nhân dân*)

VI. Tình hình thực hiện đóng BHXH, BHYT, BHTN

Tính đến hết 30/9/2018, tổng thu các loại được 76,2 tỷ đồng, đạt 71,65% kế hoạch giao năm 2018; tỷ lệ người tham gia BHYT là: 98.989/101.325 người, đạt 97,69%; BHXH bắt buộc là 6.137 người, BHXH tự nguyện 274 người, BH thất nghiệp là 4.969 người. Tổng số tiền nợ BHXH, BHYT, BHTN là: 719.931 nghìn đồng.

⁽⁵⁾ Trong tháng đã tiếp định kỳ 14 lượt người; tiếp thường xuyên 11 lượt người. UBND các xã, thị trấn tổ chức tiếp 45 lượt công dân (*tiếp định kỳ 35 lượt, tiếp thường xuyên 10 lượt*). Tổng số đơn thuộc thẩm quyền Chủ tịch UBND huyện phải xác minh, giải quyết 04 đơn.

⁽⁶⁾ Trong tháng đã kiểm tra, phát hiện 201 trường hợp vi phạm (47 xe ô tô, 154 xe mô tô); tạm giữ 10 phương tiện; thu phạt 245.942.000 đồng; tước GPLX 27 trường hợp. Trong đó lập BBVPHC 05 trường hợp quá tải với số tiền phạt tương ứng 17.700.000 đồng, 28 trường hợp lắp thùng không đúng kích thước với số tiền phạt tương ứng 25.200.000 đồng, 06 trường hợp quá chiều cao với số tiền phạt tương ứng 15.000.000 đồng.

VII. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2018

1. Tiếp tục chỉ đạo các ngành, các xã, thị trấn tập trung thực hiện các Nghị quyết của HĐND huyện khóa XXI; nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và nhiệm vụ trọng tâm năm 2018; hoàn thiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; kế hoạch đầu tư công năm 2019; giải quyết các ý kiến, kiến nghị của các Ban HĐND, đại biểu HĐND và cử tri sau kỳ họp thứ 9 HĐND huyện.

2. Triển khai và tổ chức thực hiện tốt KH sản xuất vụ đông 2018; phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa gắn với nhu cầu thị trường và tăng cường tuyên truyền ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các đề án, dự án mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất; nâng cao hiệu quả các liên kết trong sản xuất và tiêu thụ. Hoàn thành xây dựng xã Hương Vĩ, đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018. Đồng thời, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và hoạt động sản xuất TTCN; tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư sản xuất trên địa bàn. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh và khai thác chợ đối với chợ Cầu Gò (xã Phồn Xương) và chợ TT Cầu Gò.

3. Tập trung chỉ đạo hoàn thành công tác thu ngân sách năm 2018 được HĐND huyện giao. Thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển VH-XH và công tác bảo đảm an sinh xã hội gắn với giảm nghèo bền vững.

4. Tiếp tục rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2016- 2020. Tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên trên địa bàn, đẩy nhanh tiến độ thu hồi, bồi thường GPMB các dự án. Kiểm tra, xử lý kịp thời các trường hợp khai thác tài nguyên, khoáng sản trái phép và các trường hợp xả thải, gây ô nhiễm môi trường.

5. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ, thực hiện tốt công tác cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính; duy trì hiệu quả hoạt động của bộ phận một cửa, một cửa liên thông cấp huyện, xã. Đẩy mạnh các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông; đấu tranh ngăn ngừa phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, đảm bảo ANCT - TTATXH trên địa bàn. Duy trì đảm bảo trực sẵn sàng chiến đấu, thực hiện tốt công tác diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã - PCCR năm 2018. Quan tâm chỉ đạo giải quyết đơn thư KNTC./.

Nơi nhận:

- Lưu: VT.

Bản điện tử:

- Văn phòng UBND tỉnh

(hosocuo chop@bacgiang.gov.vn);

- Thường trực Huyện ủy; HĐND huyện;

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;

- Thành viên UBND huyện;

- LB, CV_{TH} Văn phòng HĐND và UBND huyện.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Ngọc Sơn